

KẾT LUẬN THANH TRA

Việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, hoạt động khuyến mại và kinh doanh rượu tại Chi nhánh Công ty cổ phần EB Hải Phòng tại Quảng Ngãi

SỞ CÔNG THƯƠNG QUẢNG NGÃI
ĐẾN
Số: 3870
Ngày: 07/5/2024
Chuyên: Sở Công Thương

Thực hiện Quyết định số 24/QĐ-TTS ngày 28/3/2024 của Chánh Thanh tra Sở Công Thương về việc thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, hoạt động khuyến mại và kinh doanh rượu tại Chi nhánh Công ty cổ phần EB Hải Phòng tại Quảng Ngãi, từ ngày 04/4/2024 đến ngày 17/4/2024, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Chi nhánh Công ty cổ phần EB Hải Phòng tại Quảng Ngãi, địa chỉ: Trung tâm thương mại và siêu thị Hùng Cường Big C, đường Lý Thường Kiệt, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 26/4/2024 của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Sở Công Thương kết luận thanh tra như sau:

I. Khái quát chung

Chi nhánh Công ty cổ phần EB Hải Phòng tại Quảng Ngãi đã được Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, mã số chi nhánh 0200662314-006, đăng ký lần đầu ngày 20/6/2019 và hoạt động theo ủy quyền của Công ty cổ phần EB Hải Phòng (có mã số doanh nghiệp: 0200662314, địa chỉ trụ sở chính: Lô 1/20, khu đô thị mới Ngã Năm- Sân bay Cát Bi, phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng).

Đại diện theo pháp luật: Ông OLIVER BERNARD R.LANGLLET (đã ủy quyền điều hành công việc của Chi nhánh Công ty cổ phần EB Hải Phòng tại Quảng Ngãi cho bà Dương Thị Lệ Mỹ, chức danh: Giám đốc thực tập GO! theo Giấy ủy quyền số 0110/2023/POA-EBH-QN/SM ngày 01/10/2023).

II. Kết quả kiểm tra, xác minh

a. Hồ sơ pháp lý

Chi nhánh Công ty cổ phần EB Hải Phòng tại Quảng Ngãi đã được:

- Sở Công Thương Quảng Ngãi cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm số 290/GCNATTP-SCT ngày 05/02/2024, có hiệu lực đến ngày 13/12/2025.

- Phòng Kinh tế thành phố Quảng Ngãi cấp Giấy phép bán lẻ rượu số 03/GP-KT ngày 16/3/2020; số 08/GP-KT ngày 22/11/2021 sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất; số 04/GP-KT ngày 10/10/2022 cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ hai; số 09/GP-KT ngày 09/10/2023 cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ ba cho phép Chi nhánh Công ty cổ phần EB Hải Phòng tại Quảng Ngãi bán lẻ rượu tại địa chỉ: Tầng 1,



Trung tâm thương mại và siêu thị Hùng Cường Big C, đường Lý Thường Kiệt, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

2. Việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, hoạt động khuyến mại và kinh doanh rượu

2.1. Việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

a. Điều kiện về cơ sở sản xuất, kinh doanh

Các khu vực khác nhau như khu vực sản xuất bánh mì, khu vực trưng bày, kho sản phẩm, khu vực rửa tay, nhà vệ sinh,...được thiết kế xây dựng tách biệt, đảm bảo nguyên tắc một chiều, có gắn bảng định vị các khu vực.

Có khu vực riêng để lưu giữ tạm thời các sản phẩm không đạt chất lượng trong quá trình chờ xử lý.

b. Điều kiện về trang thiết bị, dụng cụ

Trang thiết bị phục vụ kinh doanh, bảo quản phù hợp với yêu cầu của từng loại thực phẩm và của nhà sản xuất.

Qua kiểm tra thực tế, thực phẩm tại kho hàng khô và khu vực trưng bày được bố trí, chất xếp trên các kệ, tủ đảm bảo cách nền, cách tường, cách trần theo đúng quy định, tuân thủ độ cao xếp lớp lưu kho theo hướng dẫn của nhà sản xuất; hàng thực phẩm và hóa phẩm được bố trí tách biệt để tránh lây mùi. Thực phẩm tại kho hàng mát và kho đông nhiệt độ được duy trì theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

c. Điều kiện về người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Tổng số người lao động làm việc tại đơn vị tính đến ngày 31/3/2024 là 141 người, trong đó số người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm là 51 người (sản xuất, chế biến: 31 người; kinh doanh: 20 người).

Chủ cơ sở và những người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm có xác nhận của chủ cơ sở và giấy xác nhận đủ sức khỏe do cơ sở y tế cấp định kỳ theo quy định.

Tại thời điểm thanh tra, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực hiện trang bị bảo hộ lao động theo quy định.

d. Về thực hiện công bố sản phẩm

Công ty cổ phần EB Hải Phòng đã thực hiện tự công bố đối với các sản phẩm bao gói sẵn do các chi nhánh sản xuất, được công khai trên trang tin điện tử của đơn vị; đồng thời đã nộp 01 bản tự công bố sản phẩm về cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

Qua kiểm tra thực tế, các sản phẩm bao gói sẵn được ghi nhãn phù hợp với hồ sơ tự công bố.

e. Việc trang bị dụng cụ, phương tiện phòng chống côn trùng, động vật gây hại:

Đơn vị đã ký hợp đồng kiểm soát dịch hại với Chi nhánh Công ty CP Khử trùng Việt Nam tại Thành phố Đà Nẵng – Hợp đồng số 301/23/HĐPCO ngày 01/8/2023, còn hiệu lực.

f. Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm

- Thực phẩm kinh doanh tại siêu thị có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đơn vị ký hợp đồng hợp tác thương mại với các nhà cung cấp trong và ngoài tỉnh để mua hàng.

Tại khu vực bán sản phẩm muối chua (như: Kim chi cải thảo cắt lát, kiệu chua ngọt, cà pháo, dưa cải chua,...), sản phẩm được che đậy để đảm bảo an toàn. Đối với một số sản phẩm của Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Hai An (mắm cá cơm; cà pháo;...) đơn vị mua hàng xá về sang chiết ra các khay có khối lượng nhỏ hơn để bán cho người tiêu dùng, tuy nhiên, đơn vị cập nhật chưa đầy đủ thông tin sản phẩm tại khu vực trưng bày.

- Tại khu vực sản xuất bánh mì: Sử dụng nguyên liệu, phụ gia thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và có hồ sơ tự công bố sản phẩm.

2.2. Việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động khuyến mại

a) Chương trình khuyến mại thuộc hình thức thông báo thực hiện khuyến mại

Trong thời kỳ thanh tra từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra, Chi nhánh Công ty cổ phần EB Hải Phòng tại Quảng Ngãi đã thực hiện 48 chương trình khuyến mại thuộc hình thức thông báo thực hiện khuyến mại.

Qua kiểm tra hồ sơ, nội dung các chương trình khuyến mại thuộc hình thức thông báo thực hiện khuyến mại của Chi nhánh Công ty cổ phần EB Hải Phòng tại Quảng Ngãi được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại; đơn vị đã gửi Thông báo thực hiện khuyến mại về Sở Công Thương qua Trung tâm Phục vụ- Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi.

b) Chương trình khuyến mại thuộc hình thức đăng ký thực hiện khuyến mại

* Trong thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2023 đến thời điểm thanh tra Chi nhánh Công ty cổ phần EB Hải Phòng tại Quảng Ngãi đã thực hiện 04 chương trình khuyến mại thuộc hình thức đăng ký thực hiện khuyến mại. Cụ thể:

- Chương trình “Sắm Tết đủ đầy- Rinh ngay giải thưởng” thực hiện từ ngày 22/12/2022 đến ngày 04/01/2023, hình thức khuyến mại: Rút thăm trúng thưởng; đã được Sở Công Thương xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại tại Công văn số 2618/SCT-QLTM ngày 06/12/2022. Doanh nghiệp đã thực hiện báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại về Sở Công Thương; thực hiện nộp ngân sách nhà nước 50% giá trị đã công bố của giải thưởng không có người trúng thưởng với số tiền là 5.047.500 đồng theo Quyết định số 324/QĐ-SCT ngày 20/02/2023 của Sở Công Thương; đã thực hiện báo cáo kết quả thực hiện nộp ngân sách nhà nước.

- Chương trình “Mừng lễ lớn- Ưu đãi lớn” thực hiện từ ngày 27/4/2023 đến ngày 17/5/2023, hình thức khuyến mại: Rút thăm trúng thưởng; đã được Sở Công Thương xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại tại Công văn số 839/SCT-QLTM ngày 18/4/2023. Doanh nghiệp đã thực hiện báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại về Sở Công Thương; thực hiện nộp ngân sách nhà nước 50% giá trị đã công bố của giải thưởng không có người trúng thưởng với số tiền là 1.350.000 đồng theo



Quyết định số 1330/QĐ-SCT ngày 12/6/2023 của Sở Công Thương; đã thực hiện báo cáo kết quả thực hiện nộp ngân sách nhà nước.

- Chương trình “Sinh nhật tri ân- Giá rẻ, trúng lớn” thực hiện từ ngày 29/6/2023 đến ngày 12/7/2023, hình thức khuyến mại: Rút thăm trúng thưởng mang tính chất may rủi; đã được Sở Công Thương xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại tại Công văn số 1331/SCT-QLTM ngày 12/6/2023. Doanh nghiệp đã thực hiện báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại về Sở Công Thương tại Văn bản số 260723/BC-EBH-QNI ngày 26/7/2023, trong đó: Tổng giá trị giải thưởng theo thể lệ đã công bố: 61.132.631 đồng, tổng giá trị giải thưởng đã trao: 61.132.631 đồng, tổng giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng: 0 đồng.

- Chương trình “Tết Rồng vàng- Rước lộc vàng” thực hiện từ ngày 27/12/2023 đến ngày 08/02/2024, hình thức khuyến mại: Rút thăm trúng thưởng để xác định người trúng thưởng; đã được Sở Công Thương xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại tại Công văn số 2997/SCT-QLTM ngày 07/12/2023 và xác nhận sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại tại Công văn số 3073/SCT-QLTM ngày 14/12/2023. Doanh nghiệp đã thực hiện báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại về Sở Công Thương tại Văn bản số 010224/BCTHKM-EBH-QNI ngày 21/02/2024, trong đó: Tổng giá trị giải thưởng theo thể lệ đã công bố: 82.133.444 đồng, tổng giá trị giải thưởng đã trao: 82.133.444 đồng, tổng giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng: 0 đồng.

Qua kiểm tra, đơn vị thực hiện đăng ký, báo cáo kết quả thực hiện chương trình khuyến mại, thực hiện nộp ngân sách nhà nước 50% giá trị đã công bố của giải thưởng không có người trúng thưởng và báo cáo kết quả thực hiện nộp ngân sách nhà nước theo đúng thời gian quy định tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ.

* Việc công bố kết quả trúng thưởng và trao giải thưởng, công khai kết quả đối với chương trình khuyến mại:

- Đơn vị tổ chức công khai, minh bạch, có bằng chứng xác định trúng thưởng, đúng đối tượng nhận thưởng và đảm bảo theo thể lệ đã công bố, có sự chứng kiến của khách hàng, được lập thành biên bản ghi nhận.

- Các hình thức công khai thông tin về kết quả thực hiện chương trình khuyến mại: Sau chương trình, kết quả trúng giải thưởng được đơn vị công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng như website, facebook để khách hàng nắm thông tin.

2.3. Việc chấp hành các quy định pháp luật trong kinh doanh rượu

- Theo Giấy phép bán lẻ rượu, đơn vị được phép mua các loại rượu của 11 thương nhân cung cấp sau: Công ty CP Sơn An Hương Sơn, Công ty TNHH TM Dịch vụ Đồi nho Vàng, Công ty TNHH TriVin Sa, Công ty TNHH MTV Rượu vang Thăng Long, Công ty TNHH TM Dịch vụ Phú & Em, Công ty TNHH Rượu ngon, Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh Đé Gò Đen, Công ty TNHH GOLDEN PHOENIX VIETNAM, Công ty TNHH XNK thực phẩm Bình Minh, Công ty TNHH TM Thiện Kim, Công ty TNHH TM Châu Âu.

Qua kiểm tra thực tế, đơn vị kinh doanh các loại rượu của thương nhân phân phối đúng quy định ghi trong Giấy phép bán lẻ rượu và có đầy đủ hợp đồng hợp tác thương mại với các nhà cung cấp rượu.

- Thực hiện niêm yết Giấy phép bán lẻ rượu đã được cơ quan có thẩm quyền cấp tại khu vực trưng bày sản phẩm rượu đúng quy định.

- Đơn vị thực hiện báo cáo tình hình bán lẻ rượu năm 2023 theo đúng thời gian quy định.

III. Kết luận

Chi nhánh Công ty cổ phần EB Hải Phòng tại Quảng Ngãi đã chấp hành tương đối tốt các quy định của pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, hoạt động khuyến mại và kinh doanh rượu. Tuy nhiên, trong quá trình kinh doanh một số sản phẩm của Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Hai An (mắm cá cơm; cà pháo;...) đơn vị mua hàng xá về sang chiết ra các khay có khối lượng nhỏ hơn để bán cho người tiêu dùng, nhưng chưa cập nhật đầy đủ thông tin sản phẩm tại khu vực trưng bày. Trong quá trình thanh tra đã được Đoàn thanh tra nhắc nhở và đơn vị đã khắc phục ngay.

IV. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng: Không.

V. Kiến nghị các biện pháp xử lý

Từ kết quả thanh tra nêu trên, đối chiếu các quy định pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, hoạt động khuyến mại và kinh doanh rượu và trách nhiệm quản lý nhà nước của Sở Công Thương, Chánh Thanh tra Sở Công Thương kiến nghị như sau:

1. Yêu cầu Chi nhánh Công ty cổ phần EB Hải Phòng tại Quảng Ngãi tiếp tục tuân thủ và thực hiện đầy đủ các quy định trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, hoạt động khuyến mại và kinh doanh rượu.

2. Chấp hành nghiêm các quy định về nhãn hàng hóa khi thực hiện sang chiết, đóng gói; đối với một số sản phẩm muối chua cần đảm bảo quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trên đây là kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, hoạt động khuyến mại và kinh doanh rượu tại Chi nhánh Công ty cổ phần EB Hải Phòng tại Quảng Ngãi, yêu cầu doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện; niêm yết Kết luận này tại trụ sở công ty, thời gian niêm yết ít nhất là 15 ngày liên tục.

Trưởng đoàn thanh tra, các thành viên Đoàn thanh tra có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra theo quy định pháp luật./.

Nơi nhận:

- CN Công ty CP EB Hải Phòng tại QN;
- Thanh tra tỉnh;
- GD, các PGD Sở;
- Các Phòng: KTATMT, QLTM;
- Trang tin thành phần SCT;
- Lưu: VT, Hsơ TTra.

CHÁNH THANH TRA



Nguyễn Thành Nam